

# Chuẩn Bị Cho Bài 9

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Người công giáo "mở cửa đón hết thầy mọi người"

Câu phương ngôn, "Dây xích cũng chỉ mạnh bằng mắt xích yếu nhất," có thể áp dụng vào đời sống của một xứ đạo vì sức mạnh của xứ đạo tùy thuộc vào sức mạnh của các thành viên của mình. Nếu xứ đạo mở cửa đón hết thầy mọi người, thì xứ đạo mới phản ảnh tình yêu của Chúa cách mạnh mẽ và trung thực hơn. Xây dựng một xứ đạo lành mạnh và sống động trong Chúa Kitô liên hệ với khả năng tiếp nhận những người khác với mình. Chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại cho toàn thể gia đình nhân loại. Chúng ta phải đi theo dấu chân các Thánh Tông đồ mà công bố Tin Mừng cho hết thầy mọi người.



### Cùng xiết chặt tay nhau

Cột cổ tay của mỗi người trong gia đình lại với nhau, rồi bảo một người dơ tay lên. Chuyện gì sẽ xảy đến cho tay của mỗi người khác? Người trong gia đình liên hệ với nhau, vì vậy việc làm của một người có ảnh hưởng đến mọi người. Điều mà một người trong chúng ta làm nhất định sẽ gây ảnh hưởng đến những người còn lại.

### Hát một bài hát mới

Quý vị có thuộc một bài hát nào mang chủ đề hiệp nhất không? "Thế giới rất nhỏ bé" là một bài hát nói lên rằng chúng ta tất cả đều là thành phần của một thế giới và chúng ta nên chăm sóc lẫn nhau. Quý vị nên làm một tuyển tập những bài thánh ca và nhạc dân gian có chủ đề hiệp nhất và hoà hợp.

### Dây xích bằng giấy

Quý vị hãy làm một sợi xích bằng giấy, trong đó mỗi mắt xích tượng trưng cho một biến cố lớn hay một ngày lễ mừng. Ở mặt trong (của mắt xích), quý vị có thể ghi một dòng chữ đặc biệt giúp trí nhớ, chẳng hạn "Hôm nay nhớ mời Bà" hoặc "Đặt làm bánh sinh nhật."





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Quý vị hãy quan sát những người sống chung quanh mình để nhận diện ra một người không ưa giao thiệp (với người khác). Hãy xin Chúa ban ơn để quý vị nhận ra Chúa Giêsu trong người đó.

### Trong Tuần

Nếu trong địa phương của quý vị có một kho trữ thực phẩm (từ thiện), quý vị nên cố gắng mang tặng cho kho dự trữ đó những thực phẩm đóng hộp hoặc các loại thực phẩm không dễ bị hư thối.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Di Sản Của Chúng Ta Qua Nghệ Thuật

Năm 2000 là năm thánh, Năm Mừng Vui, Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa chúng ta với nhau và với các tôn giáo lớn trên thế giới. Toà thánh Vatican đã chuẩn nhận một tấm huy hiệu để dùng làm biểu tượng nói lên nỗ lực hiệp nhất của chúng ta. Quả cầu màu xanh tượng trưng cho thế giới. Năm hình chim bồ câu trập trùng trên thập tự Hy-lạp đại diện cho năm lục địa có người sinh sống. Một ngọn

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Gặt Hái và Thu Lượm Hoa Lợi

*Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời; và như thế, cả người gieo lẫn người gặt đều hơn hẳn vui mừng.*

*Ga 4:36*



Câu thánh kinh này kể lại một phần cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Sa-ma-ri nơi giếng nước. Người gieo là Chúa Giêsu, và thợ gặt là các môn đệ. Đức Kitô đã gieo hạt giống cứu độ bằng chính đời sống, cái chết, sự phục sinh, và lên trời của Ngài. Là kitô hữu, nhiệm vụ của chúng ta là gặt hái và thu lượm hoa lợi. Chúng ta được lãnh tiền công nhờ việc chúng ta nói cho người khác biết về tình yêu của Đức Kitô và ơn cứu độ mà Ngài ban cho chúng ta. Câu chuyện về người phụ nữ nơi giếng nước chứa đựng quá nhiều lời hay đẹp, mời gọi chúng ta đón nhận đức tin, và đáng được quý vị đọc cho cả gia đình cùng nghe. Quý vị có thể tìm câu chuyện này trong sách Tin Mừng theo Thánh Gioan 4:7-42.

lửa phát ra từ trung tâm của thập tự. Ngọn lửa đó tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa Kitô như Ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu tham dự vào Năm Thánh bằng cách truyền bá ý thức về "một nền văn minh của tình thương, được xây dựng trên những giá trị phổ quát như hoà bình, đoàn kết, công bình, và tự do, là những giá trị chỉ được thành tựu viên mãn trong Đức Kitô."